

สรุปข่าวประจำวัน 5-11 ธันวาคม 2561

### ส่งออกข้าว 11 เดือนทะลุ 10 ล้านตัน เหยยราคาพุ่งแรงทั้งเงินเหรียญ เงินบาท คาดทั้งปี 11 ล้านตันมาแน่

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การส่งออกข้าวไทยในช่วง 11 เดือนของปี 2561 (ม.ค.-พ.ย.) ตามสถิติที่ได้รับจากกรมศุลกากรและใบอนุญาตส่งออกข้าว มีปริมาณรวม 10.09 ล้านตัน ลดลง 3.58% โดยมีมูลค่า 5,137 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 11.25% คิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 164,508 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.03% ซึ่งถือเป็นการส่งออกที่ยังคงขยายตัวอยู่ในระดับสูง และมั่นใจว่าการส่งออกทั้งปีจะทำได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 11 ล้านตัน แต่ในด้านราคา ถือว่าไทยขายข้าวได้ราคาดีมาก โดยขายได้ราคาสูงขึ้น ทั้งในรูปเงินเหรียญสหรัฐ และเงินบาท

สำหรับปัจจัยที่จะทำให้ไทยส่งออกข้าวเป็นไปตามเป้าหมาย 11 ล้านตัน เนื่องจากในขณะนี้ไทยกำลังอยู่ระหว่างการส่งมอบข้าวตามสัญญาซื้อขายข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ให้กับจีนในส่วนของแสนตันที่ 7 ตามสัญญา 1 ล้านตัน และส่งมอบให้กับรัฐบาลฟิลิปปินส์ 8 หมื่นตัน ยังไม่รวมคำสั่งซื้อที่ภาคเอกชนประมูลได้อีก 1.44 แสนตัน ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการส่งมอบ และยังมีคำสั่งซื้อข้าวจากประเทศในกลุ่มแอฟริกาใต้ที่สั่งซื้อเข้ามาด้วย

“มั่นใจว่าการส่งออกข้าวในช่วงที่เหลืออีก 1 เดือน ถ้าจะทำให้ได้ตามเป้า ก็ต้องส่งออกให้ได้ประมาณ 1 ล้านตัน ซึ่งคิดว่ามีความเป็นไปได้สูง เพราะปกติ การส่งออกในช่วงท้ายๆ ของปี ไทยส่งออกได้เดือนละ 9 แสนถึง 1 ล้านตันอยู่แล้ว ยังมีคำสั่งซื้อข้าวจีทูจีมารองรับ รวมกับข้าวที่ภาคเอกชนส่งออกปกติ มั่นใจว่าเป็นไปได้แน่นอน แต่ถ้าไม่ได้ ก็ใกล้เคียง”นายอดุลย์กล่าว

นายอดุลย์กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์ราคาข้าว ราคาส่งออกยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง โดยราคาข้าวหอมมะลิเฉลี่ยตันละ 1,158 เหรียญสหรัฐ ซึ่งถือเป็นราคาที่สูง แต่ไทยก็ยังส่งออกได้ เพราะผู้ซื้อมั่นใจในคุณภาพข้าวของไทย และรู้ว่าปีนี้ผลผลิตข้าวหอมมะลิมีปริมาณจำกัด ทำให้มีการสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ตันละ 400 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นราคาที่ใกล้เคียงกับข้าวของเวียดนาม ทำให้ผู้ซื้อหันมาซื้อข้าวไทยเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ผลจากราคาข้าวส่งออกที่ทรงตัวสูง ส่งผลดีต่อราคาข้าวเปลือกภายในประเทศ ทำให้เกษตรกรขายข้าวได้ราคาดีขึ้น โดยข้าวเปลือกหอมมะลิเฉลี่ยอยู่ที่ตันละ 1.6-1.7 หมื่นบาท ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 8 พันบาท และรัฐบาลยังมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด ทั้งเงินค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวไร่ละ 1,500 บาท ช่วยค่าฝากเก็บตันละ 1,000 บาท กรณีไม่มียุ้งฉาง และตันละ 1,500 บาทกรณีมียุ้งฉาง ไม่จำกัดปริมาณ ซึ่งช่วยชะลอการขายข้าวในช่วงต้นฤดู และทำให้ราคาไม่ตกต่ำ

ที่มา Commerce News Agency

### เอกชนมั่นใจส่งออกข้าวรุ่งปี 62 จีน-ฟิลิปปินส์ อินโดฯ มาเลย์ซื้อต่อเนื่อง

แหล่งข่าวจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เผยกับฐานเศรษฐกิจว่า ในรอบปี 2561 ที่กำลังจะผ่านพ้นไป การส่งออกของไทยปีนี้ถือเป็นอีก 1 ปีทองคาดจะส่งออกได้ตามเป้าหมายที่ 11 ล้านตันแน่นอน ทั้งนี้ นอกจากผลพวงจาก

การส่งออกของภาคเอกชนไทยในตลาดต่างประเทศทั่วไปแล้ว ในส่วนของตลาดซื้อข้าวแบบรัฐกับภาคเอกชน(จีทูพี) และแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ปีนี้ยังเป็นไปอย่างคึกคัก

โดยในส่วนของอินโดนีเซียในปีนี้ได้ซื้อข้าวแบบจีทูพี หรือจากเอกชนของต่างประเทศ ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลอินโดนีเซียซื้อข้าวไทยไปประมาณ 6-7 แสนตัน ซื้อจากเวียดนาม 7-8 แสนตัน จากปากีสถาน 2-3 แสนตัน และอินเดียประมาณ 5 หมื่นตัน ภาพรวมอินโดนีเซียซื้อข้าวปีนี้ประมาณ 2 ล้านตัน เป็นชนิดข้าวขาว 5% และ 15% ในส่วนของฟิลิปปินส์ ในช่วงต้นปีรัฐบาลได้จัดสรรโควตาให้เอกชนนำเข้าภายใต้ระบบ Minimum Access Volume Rice(MAV) โดยไทยได้ประมาณ 3 แสนตัน ส่งมอบแล้วในช่วงไตรมาสแรกของปี 2560

ขณะที่การประมูลซื้อข้าวแบบจีทูจีของฟิลิปปินส์ครั้งแรกของปี 2561 เมื่อเดือนพฤษภาคม จำนวน 2.5 แสนตัน ไทยได้มาจำนวน 1.2 แสนตัน เวียดนามได้ 1.3 แสนตัน ส่วนการประมูลแบบจีทูพีครั้งแรกของปี 2561 เมื่อเดือนพฤษภาคม จำนวน 2.5 แสนตันในส่วนของเอกชนไทยได้ 4 ราย ได้แก่ เอเชีย โกลเด้นไรซ์, แคปปิตัลซีเรียลส์, พงษ์ลาภ และไทยฮั้วฯ

ส่วนในการประมูลแบบจีทูพีครั้งที่ 2 ในเดือนกันยายน ชนิดข้าวขาว 25% จำนวน 2.5 แสนตัน องค์การอาหารแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (NFA) ซื้อได้เพียง 4.7 หมื่นตัน เอกชนไทยได้มา 1 ราย คือ ไทยแคปปิตอล ครีโอส 1.8 หมื่นตัน ที่เหลือเป็นเวียดนาม 2 ราย รวม 2.9 หมื่นตัน และในการประมูลแบบจีทูพีครั้งที่ 3 ในเดือนพฤศจิกายน ข้าวขาว 25% จำนวน 5 แสนตัน บริษัทจากไทยได้มา 2 รายคือ เอเชีย โกลเด้นไรซ์ 9.9 หมื่นตัน และไทย แคปปิตอลครีโอส 4.5 หมื่นตัน ที่เหลือเป็นบริษัทจากเวียดนาม และเมียนมา

“ล่าสุดในการประมูลแบบจีทูจีครั้งที่ 2 ของฟิลิปปินส์ครั้งที่ 2 ของปีในเดือนพฤศจิกายนจำนวน 2.03 แสนตันไทยได้มา 8 หมื่นตัน และเวียดนามได้ 1.23 แสนตัน ขณะที่การขายข้าวจีทูจีให้กับจีนใน 1 ล้านตันที่สองอยู่ระหว่างการส่งมอบในล็อตที่ 7 จำนวน 1 แสนตันภายในเดือนธันวาคม นอกจากนี้ช่วง 10 เดือนแรกปีนี้รัฐบาลมาเลเซียซื้อข้าวจากเอกชนไทยไปแล้วประมาณ 4 แสนตัน”

สำหรับในปี 2562 รัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศแล้วว่าช่วงต้นปี 2562 จะนำเข้าข้าวประมาณ 1 ล้านตัน และอยู่ระหว่างการกำหนดนโยบายใหม่โดยอาจจะใช้นโยบายนำเข้าเสรีโดยเอกชน ส่วนอินโดนีเซียหากราคาข้าวในประเทศสูงขึ้นรัฐบาลอาจต้องนำเข้าข้าวเพิ่ม ขณะที่มาเลเซียอยู่ในช่วงปรับนโยบายนำเข้า โดยลดบทบาทของหน่วยงาน BERNAS (องค์การข้าวเปลือกและข้าวสารแห่งชาติของมาเลเซีย) และใช้นโยบายนำเข้าเสรีมากขึ้น ซึ่งจะทำให้มีการแข่งขันสูง แต่ก็จะเป็นโอกาสของไทยในการส่งออกข้าวที่ตั้งเป้าในปีหน้าที่ 10 ล้านตัน

ด้านนายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ ประธานบริษัท เอเชีย โกลเด้นไรซ์ จำกัด ผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของไทย ในปีที่ผ่านมา กล่าวว่า คาดปีนี้บริษัทจะส่งออกข้าวได้ระดับ 1.3 ล้านตัน ใกล้เคียงกับกลุ่มนครหลวงค้าข้าว ซึ่งใครจะเป็นอันดับ 1 หรือ 2 ในปีนี้คงต้องรอลุ้นถึงสิ้นปี ซึ่งหากบริษัทสามารถรักษาสัดส่วนส่งออกได้ 15-16% ของการส่งออกข้าวโดยรวมของประเทศ ก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายแล้ว

ที่มา *ฐานเศรษฐกิจ*

## **ธ.ก.ส. เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวปี 61/62 ให้เกษตรกรแล้วกว่า 4.6 หมื่นลบ.**

นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้เร่งดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวในปี

ปีการผลิต 2561/62 ในอัตราไร่ละ 1,500 บาท ตามพื้นที่ที่ปลูกข้าวจริงแต่ไม่เกินรายละ 12 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 18,000 บาท เพื่อให้เกษตรกรได้มีเงินทุนหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวและรักษาคุณภาพข้าว

โดยผลการดำเนิน ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ธ.ก.ส.ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรโดยตรงไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 3.42 ล้านราย จำนวนเงิน 46,652 ล้านบาท จำนวนพื้นที่ 31.1 ล้านไร่ คงเหลือเกษตรกรที่อยู่ระหว่างรอการโอนเงินช่วยเหลือตามโครงการอีกจำนวน 633,397 ราย เนื่องจากยังไม่ได้เก็บเกี่ยวข้าวและพื้นที่บางส่วนประสบภัยธรรมชาติ ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนก่อน เพื่อมิให้มีการจ่ายเงินที่ซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินสำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งจัดทำข้อมูลส่งให้ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ ธ.ก.ส.และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกันดำเนินการโดยเร็วที่สุด

สำหรับโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวในปี ปีการผลิต 2561/62 เป็นการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 โดยรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรได้มีการพัฒนาและดูแลคุณภาพข้าวของตนเองโดยไม่ต้องเร่งรีบขายข้าว ซึ่งทำให้มีโอกาสขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์ประมาณ 4.05 ล้านราย พื้นที่การผลิต 38 ล้านไร่ วงเงินงบประมาณ 57,722 ล้านบาท

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

### **ชวานาเฮ!“ปักตู”บรรจุ“วันข้าวและชวานาแห่งชาติ”ลงในปฏิทินดีเดย์ปีหน้า**

นายสุเทพ คงมาก นายกษมาคมข้าวและชวานาไทย เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า ได้รับข่าวดีจาก พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ว่าทาง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เห็นชอบที่จะบรรจุวันข้าวและชวานาไทยลงในปฏิทินปี 2562 นับว่าเป็นข่าวดีให้กับชวานา 4 ล้านครัวเรือน (ข้อมูล กรมส่งเสริมการเกษตร ที่ขึ้นทะเบียนทั่วประเทศ จำนวน 4.2 ล้าน ครัวเรือน พื้นที่รวม 57 ล้านไร่) ความจริงแล้วก่อนหน้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนทุกปี ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เป็นวันข้าวและชวานาแห่งชาติ

เนื่องด้วยในวันที่ 5 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 ได้เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทอดพระเนตรการทำนาที่ อ.บางเขน และทอดพระเนตรกิจกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งได้ทรงหว่านข้าวด้วยพระองค์เองในแปลงนานับเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่หาที่สุดมิได้ที่พระราชทานความเมตตาต่อข้าวและชวานาในสยาม

โดยทุกปีจะมีการจัดงานที่กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะมีชวานาที่เป็นตัวแทนเกษตรกรเท่านั้นที่ได้เข้าร่วมงาน แต่ชวานาส่วนใหญ่ไม่ได้รับทราบเลย ดังนั้นเพื่อจะเป็นขวัญและกำลังใจให้ชวานารู้จักตัวเองให้รู้ว่ามีคามสำคัญ รวมถึงทุกห่วงโซ่ข้าวทั้งระบบด้วย ทั้งคนรับประทานข้าวและวงการอุตสาหกรรมข้าว ซึ่งการยกระดับครั้งนี้จะเป็นการย้ำเตือนว่า วันที่ 5 มิถุนายนเป็นวันสำคัญต้องระลึกถึงข้าวและชวานาไทย ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้จะแจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมชวานาและเกษตรกรไทย ครั้งที่ 3/2561 ให้ทราบพร้อมกันทั่วประเทศ

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

## เทศกาลข้าวไทย“ส่งความสุขจากท้องนา ธรรมชาติสู่เมืองกรุง”

นายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมการข้าว ได้กำหนดจัดงานเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018) ระหว่างวันที่ 19 - 24 ธันวาคม 2561 ณ ลานคนเมือง ด้านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ข้าวตลาดเฉพาะ ข้าวคุณภาพของไทย ให้เป็นที่รู้จักสู่กระแสนิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศพร้อมเชื่อมโยงข้าวตลาดเฉพาะและผลิตภัณฑ์จากข้าวระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการกับผู้บริโภคชาวคนเมืองและนักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มมูลค่าข้าว รวมทั้งส่งเสริมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้คนไทยและนักท่องเที่ยวได้ตระหนักถึงคุณค่าของข้าวไทยและภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีที่เกี่ยวกับข้าวและใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาล

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญด้านการรักษาเสถียรภาพด้านราคาข้าว และรายได้ของชาวนาไทย โดยเฉพาะการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิต รวมถึงการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาเพิ่มมูลค่าในสินค้าข้าวให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล ตามแนวนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” สำหรับในปีนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “ความสุขจากท้องนาธรรมชาติสู่เมืองกรุง” เป็นการจัดงานผนวกกับมิติความหลากหลายของวัฒนธรรมท้องถิ่นในรูปแบบถนนวิถีข้าว วิถีไทย 4 ภาค

ดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้าข้าวและผลิตภัณฑ์ของแต่ละภาค ร้านอาหารหลากหลาย สะท้อนถึงวัฒนธรรมแต่ละภาคที่แสดงถึงวิถีข้าว วิถีไทย อัตลักษณ์ของคนแต่ละถิ่น เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม ซึ่งได้รวบรวมสินค้าข้าวที่มีการวิจัยและพัฒนาจนเป็นนวัตกรรมใหม่มาจัดแสดงและจำหน่าย อาทิ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเป็นเครื่องดื่มของใช้ภายในบ้านโดยถนนทั้ง 4 สายจะมารวมที่ลานเทศกาลข้าวไทย

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมข้าวไทย ความผูกพันข้าวกับวัฒนธรรมข้าวพื้นเมืองเฉพาะถิ่นและข้าวตลาดเฉพาะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับข้าว การบริโภคข้าวคุณภาพเพื่อสุขภาพที่ดีกว่า การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากอดีตถึงปัจจุบัน อาทิ วงดนตรี การแข่งขันการทำอาหารจากข้าว กิจกรรมการประกวดแข่งขันสุดยอดข้าวอร่อย และไฮไลท์ของงานมีการจัด Land Mark โดยจำลองท้องทุ่งนา มีต้นข้าว กองฟาง เถียงนา สะพานไม้ไผ่ ให้นักท่องเที่ยวได้บันทึกภาพแห่งความประทับใจความทรงจำ

“ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายภายในงานเป็นข้าวตลาดเฉพาะและข้าวเฉพาะถิ่นคุณภาพสูงผ่านระบบการผลิตข้าวมาตรฐาน Q ข้าวอินทรีย์ ข้าว GI เป็นต้น ดังนั้น ในโอกาสใกล้ช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จึงขอเชิญชวนให้คนไทยสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากข้าว เพื่อเป็นของขวัญส่งความสุขให้กันต่อไป” ดร.กฤษณพงศ์ กล่าว

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

### สศก.คลอดแผนเจาะตลาดข้าวอินทรีย์

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตลาดนำการผลิตและเกษตรอินทรีย์ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้ให้



ความสำคัญและผลักดันการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2560-2564 และปัจจุบันมีผู้สนใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นมาก ส่งผลให้การบริโภคข้าวอินทรีย์และสินค้าอินทรีย์ในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน อย่างไรก็ตาม พบว่า ตลาดส่งออกของไทยยังส่งออกในรูปแบบข้าวสารเท่านั้น ซึ่งหากระยะต่อไปรัฐบาลสนับสนุนการแปรรูปเพื่อการส่งออกให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และเพิ่มการส่งออกข้าวอินทรีย์มากยิ่งขึ้นในอนาคต

จากการสำรวจข้อมูลตลาดข้าวอินทรีย์ สศก. โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 - 12 ได้บูรณาการร่วมกัน พบว่า ปีเพาะปลูก 2559/60 มีการผลิตข้าวอินทรีย์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย (Organics Thailand) ทั้งหมด 28,091 ตัน โดยจำหน่ายในประเทศ ร้อยละ 63 ส่งออกร้อยละ 37 ซึ่งวิถีตลาดข้าวอินทรีย์ไทยเริ่มจากเกษตรกรจำหน่าย ข้าวเปลือกให้แก่ผู้รวบรวมในพื้นที่คิดเป็นร้อยละ 67 จำหน่ายไปที่โรงสีโดยตรงคิดเป็นร้อยละ 32 ส่วนร้อยละ 1 จำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งผลผลิตข้าวส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเป็นหลัก สายพันธุ์ข้าวในตลาด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมนิล และข้าวเหนียว กข.6

เกษตรกรส่วนใหญ่ จำหน่ายในตลาด สมาชิกเฉพาะสินค้าเกษตรอินทรีย์ อาทิ สหกรณ์ การเกษตรอินทรีย์ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. โดยเกษตรกรต้องเป็นสมาชิก และจะได้รับการส่งเสริมการผลิตภายใต้กระบวนการผลิตข้าวตามมาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์ มีการจำหน่ายเป็นข้าวเปลือก 1-2 ครั้ง/ปี เพราะเกษตรกรเห็นว่าสามารถได้รายได้เป็นเงินก้อนเพื่อมาใช้จ่ายหรือชำระหนี้ได้เพียงพอ สำหรับการแปรรูปส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบข้าวสาร ส่วนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยังมีไม่มากนักเนื่องจากมีต้นทุนจำกัด โดยส่วนใหญ่ ได้แก่ เครื่องสำอาง เครื่องดื่มสำเร็จรูป ขนม ซีเรียล และอาหารเสริมสุขภาพ

ด้านนางเพ็ญศิริ วงษ์วาท ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี (สศท.3) กล่าวเสริมว่า หากมองถึงตลาดค้าส่งในประเทศ นับเป็นตลาดที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถจำหน่ายข้าวอินทรีย์ได้เป็นประจำและมีปริมาณต่อครั้งค่อนข้างมาก ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียน โรงพยาบาล ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงการจำหน่ายในรูปแบบการรับจ้างผลิตสินค้าในแบรนด์ของลูกค้าเอง ในขณะที่ตลาดต่างประเทศของข้าวอินทรีย์ ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ อเมริกา รัสเซีย สิงคโปร์ ฮองกง ยุโรป ญี่ปุ่น ภายใต้มาตรฐาน IFOAM, EU, NOP และ JAS ซึ่งในอนาคตจะขยายตลาด ไปยังประเทศจีนตามมาตรฐาน COFCC ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งชี้ให้เห็นอนาคตที่สดใสของข้าวอินทรีย์ไทยในตลาดโลก

ทั้งนี้ สศก. ได้จัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดข้าวอินทรีย์ 8 แนวทาง ประกอบด้วย 1) ทำฐานข้อมูล ผู้เกี่ยวข้องในระบบตลาดทุกมิติ เพื่อใช้วางแผนผลิต จัดจำหน่าย และสร้างความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริโภค 2) ส่งเสริมการผลิตสินค้าและออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ตรงความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค พร้อมทั้งศึกษาและจัดทำข้อมูล สถานการณ์การผลิต และการตลาดสินค้าอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง 3) การเพิ่มปริมาณการจำหน่ายในช่องทางการตลาดเดิม ได้แก่ เพิ่มการประชาสัมพันธ์ ณ จุดจำหน่าย เพิ่มสัดส่วนการจัดจำหน่ายในตลาดโมเดิร์นเทรดและตลาดออนไลน์

4) การส่งเสริมการบริโภคข้าวอินทรีย์ภายในประเทศ สนับสนุนหมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรอินทรีย์ เพิ่มทางเลือกให้กับกลุ่มผู้รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5) การสร้าง Brand Loyalty ได้แก่ สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับตราสินค้าให้ตรงใจผู้บริโภค เปิดช่องทางให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมแนะนำสินค้าหรือบริการ และการสร้าง Brand



คณะกรรมการสหภาพยุโรป (EC) ด้านการเกษตรและการพัฒนาชนบท (The European Commission (EC)'s Directorate-General of Agriculture and Rural Development) ได้กล่าวว่า การลงมติในลักษณะดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการอภิปรายต่อไปในคณะกรรมการ โดยมีสมมติฐานว่าข้อเสนอดังกล่าวอาจจะถูกนำมาใช้ ซึ่งคณะกรรมการสหภาพยุโรป ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการพิจารณาในขั้นสุดท้ายก่อนถึงกำหนดในเดือนมกราคม โดยมีข้อเสนอในการจัดเก็บภาษีเป็นจำนวน 175 ยูโรต่อตันในปีแรก และลดลงเหลือ 150 ยูโรในปีที่สอง และลดลงเหลือ 125 ยูโรในปีต่อไป

อย่างไรก็ตาม นาย Hun Lak รองประธานสหพันธ์ชาวกัมพูชา (Cambodia Rice Federation; CRF) ได้แสดงความเห็นว่า ความไม่แน่นอนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อกัมพูชาเพราะจะมีเวลามากขึ้นในการทำความเข้าใจและโน้มน้าวสหภาพยุโรปให้เห็นไปในแนวทางที่กัมพูชาต้องการ ซึ่งสหพันธ์ชาวกัมพูชาจะทำงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ในการดำเนินการกรณีดังกล่าว

ที่มา *Oryza.com*

## **ฟิลิปปินส์**

จากการที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้อนุญาตให้มีการนำเข้าข้าวได้ไม่จำกัดจำนวนภายใต้โครงการนำเข้าข้าวนอกโควตา (the out-quota scheme) จึงทำให้คาดว่าจะมีการนำเข้าข้าวในโครงการนี้มากกว่า 500,000 ตัน หลังจากที่มีเอกชนมายื่นขออนุญาตนำเข้าข้าวแล้วประมาณ 90 ราย ซึ่งจากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) รายงานว่ามีผู้มายื่นขออนุญาตนำเข้าข้าวนอกโควตาแล้วประมาณ 572,278 ตัน โดยแจ้งว่าจะนำเข้าจากประเทศไทยจำนวน 357,598 ตัน เวียดนามจำนวน 188,660 เมียนมาจำนวน 26,000 ตัน และได้หวั่นจำนวน 20 ตัน ซึ่งข้าวที่ขออนุญาตนำเข้ามีหลายชนิด เช่น ข้าวขาว 5%, 15%, 25% และข้าวเหนียว เป็นต้น

เมื่อเดือนที่แล้ว สภาองค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority Council; NFAC) ได้อนุมัติโครงการนำเข้าข้าวนอกโควตา (the out-quota importation) เพื่อหวังจะช่วยให้ราคาข้าวในประเทศปรับตัวลง ซึ่งอนุญาตให้ผู้ค้าข้าวสามารถยื่นขออนุญาตนำเข้าข้าวได้ โดย NFA จะดำเนินการตามขั้นตอนของการอนุญาตให้แก่ผู้ค้าข้าวที่มาขอ นอกจากนี้ยังอนุญาตให้ผู้นำเข้าสามารถนำเข้าข้าวที่มีคุณภาพสูงกว่าข้าวขาว 25% ได้ จากเดิมที่กำหนดว่าจะต้องนำเข้าได้เฉพาะข้าวขาว 25% เท่านั้น โดยผู้นำเข้าต้องชำระภาษีนำเข้าในอัตรา 35% หากนำเข้าจากประเทศสมาชิกอาเซียน แต่ถ้านำเข้าจากประเทศอื่นนอกกลุ่มอาเซียนจะต้องชำระภาษีในอัตรา 50%

องค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 7 พันล้านเปโซ หรือประมาณ 133 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อใช้ในการจัดหาข้าวเปลือกจากเกษตรกรในปี 2019 ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดในร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลข้าวฉบับใหม่ (the Rice Tariffication Bill) ที่เพิ่งจะได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ระบุว่า NFA ไม่สามารถที่จะนำเข้าข้าวเพื่อเพิ่มสต็อกของตนเองได้ แต่สามารถจัดซื้อข้าวเปลือกในประเทศเพื่อเพิ่มสต็อกของตนได้

ในขณะนี้ NFA ได้กำหนดราคารับซื้อข้าวจากเกษตรกรที่ 20.70 เปโซต่อกิโลกรัม (ประมาณ 392 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งมอบ การอบข้าว และค่าจูงใจ (cooperative incentives) อีก 0.70 เปโซต่อกิโลกรัม (ประมาณ 13 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ รัฐบาลได้อนุมัติให้เพิ่มราคาอีก 3 เปโซต่อกิโลกรัม (ประมาณ 57 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) เพื่อเป็นแรงจูงใจในการจัดหาข้าว (buffer-stocking incentive; BSI)

จากเดิมที่กำหนดราคาจัดหาข้าวไว้ที่ 17 เปโซต่อกิโลกรัม (ประมาณ 322 เหรียญสหรัฐต่อตัน) เพื่อช่วยให้ NFA สามารถจัดหาข้าวแข่งกับโรงสีข้าวของเอกชนได้

ขณะที่ NFA รายงานว่า ในช่วง 11 เดือนของปีนี้ สามารถจัดซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรได้ประมาณ 50,638 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 80% เมื่อเทียบกับจำนวน 28,278 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยช่วงที่สามารถจัดหาข้าวได้จำนวนมากจะเป็นช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงที่รัฐบาลได้ออกมาตรการเพิ่มราคารับซื้อข้าวขึ้นจากเดิมเป็น 20.7 เปโซต่อกิโลกรัม ทำให้เกษตรกรมีแรงจูงใจที่ขายข้าวให้แก่ NFA มากยิ่งขึ้น

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (PSA) รายงานว่า ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัว หลังจากที่ราคาพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 20.04 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 380 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 7.97 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 42.56 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 804 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 0.85% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 8.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 46.08 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 871 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 0.88% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 9.25% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 39.45 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 746 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 0.03% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 10.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 42.5 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 803 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 0.61% จากช่วงสัปดาห์ก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 11.81% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

## **มาเลเซีย**

กระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของมาเลเซีย (The Malaysian Ministry of Agriculture and Agro-based Industry) ได้พิจารณายกเลิกการห้ามขนถ่ายสินค้าข้าวทั้งหมดที่ทำเรือทั่วประเทศท่ามกลางภาวะการชะลอตัวของธุรกิจขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรได้ประกาศว่ามีพิจารณาเรื่องดังกล่าวในรัฐสภาเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยกิจกรรมการขนถ่ายสินค้าที่ทำเรือทั้งหมดจะได้รับอนุญาตโดยพิจารณาจากใบอนุญาตนำเข้า ซึ่งการพิจารณาใช้มาตรการนี้มีเป้าหมายที่การลดการลักลอบนำเข้า นอกจากนี้การอนุญาตให้มีการขนถ่ายสินค้าข้าวที่ทำเรือได้ยังถูกคาดหวังว่าจะเป็นการชดเชยการชะลอตัวของธุรกิจขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติของมาเลเซีย

ที่มา *Oryza.com*



## อินโดนีเซีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2018/19 (มกราคม-ธันวาคม 2019) คาดว่า ประเทศอินโดนีเซียจะนำเข้าข้าวประมาณ 800,000 ตัน ลดลงประมาณ 62.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.15 ล้านตัน ที่คาดว่าจะมีการนำเข้าในปีการตลาด 2017/18 (มกราคม-ธันวาคม 2018) เนื่องจากคาดว่าในปีหน้าอินโดนีเซียจะยังมีสต็อกข้าวปริมาณมากที่ได้จากการนำเข้าและการจัดหาข้าวจากเกษตรกรในประเทศ โดยคาดว่าในปี 2017/18 อินโดนีเซียจะมีสต็อกข้าวในช่วงสิ้นปีประมาณ 4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 37.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.9 ล้านตัน ในปี 2016/17 และคาดว่าในปี 2018/19 สต็อกจะลดลงเหลือประมาณ 3.96 ล้านตัน

ในปี 2018 นี้ หน่วยงาน Bulog (the state logistics agency) ได้ตั้งเป้าในการจัดหาข้าวในประเทศไว้ที่ประมาณ 2.7 ล้านตันข้าวสาร อย่างไรก็ตาม เมื่อถึงช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา หลังจากที่ Bulog ไม่สามารถจัดหาข้าวได้ถึง 60% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากราคาข้าวในประเทศอยู่ในระดับสูง ทำให้รัฐบาลต้องอนุญาตให้ Bulog นำเข้าข้าวประมาณ 1.8 ล้านตัน ในเดือนกันยายน

ทั้งนี้จากข้อมูลของ Global Trade Atlas ในช่วง 9 เดือนของปีนี้ (มกราคม-กันยายน) อินโดนีเซียนำเข้าข้าวจากประเทศเวียดนามคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 36% ประเทศไทยประมาณ 34% ปากีสถานประมาณ 17% และอินเดียประมาณ 11%

ทางด้านผลผลิตข้าวเปลือกนั้น ในปี 2018/19 คาดว่าจะมีประมาณ 58.74 ล้านตัน (ประมาณ 37.3 ล้านตันข้าวสาร) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากจำนวน 58.268 ล้านตัน (ประมาณ 37 ล้านตันข้าวสาร) ในปี 2017/18 เนื่องจากคาดว่าผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกจะเพิ่มขึ้น

ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (IDX) รายงานว่าบริษัทผู้ผลิตข้าวเริ่มจำหน่ายข้าวเกรดพรีเมียมทดแทนข้าวคุณภาพปานกลางเพิ่มขึ้น จากการที่แนวโน้มการบริโภคข้าวของผู้บริโภคชนชั้นกลางเริ่มหันไปบริโภคข้าวคุณภาพดีมากขึ้น

ทั้งนี้ รายงานของบริษัท PT Buyung Poetra Sembada (HOKI) บริษัทผู้ผลิตข้าวระบุว่า รายได้ของบริษัทในเดือน มกราคม-กันยายน 2561 เพิ่มขึ้นประมาณ 17.78% คิดเป็น มูลค่าประมาณ 1.06 ล้านล้านรูเปียห์ (ประมาณ 72.14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่าประมาณ 900,050 ล้านรูเปียห์ โดยยอดขายข้าวเกรดพรีเมียมเพิ่มขึ้นประมาณ 15.6% จากมูลค่าประมาณ 941,300 ล้านรูเปียห์เป็นประมาณ 1.09 ล้านล้านรูเปียห์

ทางด้าน นาย Khudori ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรกล่าวว่า ผู้บริโภคกลุ่มชนชั้นกลางเลือกบริโภคข้าวคุณภาพดี มากกว่าข้าวคุณภาพปานกลาง ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแนวโน้มราคาข้าวจะพิจารณาจากข้าวเกรดพรีเมียมไม่ใช่ข้าว คุณภาพปานกลาง ซึ่งหากราคาข้าวสูงขึ้นผู้บริโภคไม่ได้เปลี่ยนไปบริโภคข้าวที่ราคาถูกลงแต่จะลดปริมาณการซื้อข้าวคุณภาพดีแทน ซึ่งการที่รสนิยมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปเช่นนี้ เขาแนะนำว่านโยบายของรัฐบาลควรเปลี่ยนไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะที่นาย Bambang Prodjonegoro หัวหน้ากรมแผนพัฒนาแห่งชาติ กระทรวงแผนพัฒนาแห่งชาติกล่าวว่า ผู้บริโภคกลุ่มชนชั้นกลางมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากจำนวนประมาณ 40 ล้านคนเป็นประมาณ 200 ล้านคน ในปี 2588 จาก

ทั้งนี้ จากการศึกษาวิจัยเมื่อเดือนเมษายน 2559 มีผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 1,977 ราย แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้คะแนนข้าวสูงที่สุดสำหรับการเลือกบริโภคสินค้าประจำวัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Jakarta Post*

## จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 11 ธันวาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถขายข้าวได้ 1,719 ตัน คิดเป็น 0.47% ของจำนวนที่นำมาประมูลทั้งหมดประมาณ 365,744 ตัน โดยราคาเฉลี่ยที่ประมูลคือ 2,000 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 290.98 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม มาจนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ ได้นำข้าวเปลือกจากสต็อกของรัฐบาลออกมาประมูลขายประมาณ 78.98 ล้านตัน แต่สามารถขายได้ประมาณ 7.96 ล้านตัน หรือประมาณ 10.07% ของจำนวนที่นำออกมาประมูล โดยข้าวปี การตลาด 2013/14 ราคาเฉลี่ยประมาณ 292-378 เหรียญสหรัฐต่อตัน และข้าวปีการตลาด 2015/16-2017/18 ราคาเฉลี่ยประมาณ 353-415 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

## ญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประมาณการผลผลิตข้าวที่ใช้เป็นอาหารในปี 2018 นี้ ว่าจะมีประมาณ 7.327 ล้านตัน ลดลงเล็กน้อยจากประมาณการเมื่อเดือนตุลาคมที่ 7.329 ล้านตัน ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯได้ปรับประมาณการลดลงเป็นผลมาจากสภาพการผลิตข้าวในปีนี้มีอุณหภูมิลดลง และสภาพอากาศที่มีเมฆมากในช่วงฤดูร้อนในแหล่งเพาะปลูกข้าวที่สำคัญ ส่วนพื้นที่เพาะปลูกนั้นประมาณการว่าจะมีประมาณ 8.69 ล้านไร่

ที่มา *Oryza.com*

## อินเดีย

คณะรัฐมนตรีอินเดียได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการส่งออกสินค้าเกษตรฉบับใหม่ที่เสนอโดยกระทรวงพาณิชย์ (The Indian Commerce Ministry) แล้ว โดยตั้งเป้าที่จะเพิ่มมูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรเป็น 60 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2022 และเพิ่มขึ้นให้ถึง 100 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในไม่กี่ปีหลังจากนั้นด้วยนโยบายที่มีเสถียรภาพ

แหล่งข่าวของทางการอินเดียรายงานว่า นโยบายดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะกระตุ้นการส่งออกสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ชา และกาแฟ โดยการมุ่งไปที่การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัย การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับต่างๆ การลดเวลาในการพิจารณา และการส่งเสริมด้านวิจัยและพัฒนา นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการเพิ่มส่วนแบ่งของประเทศในการค้าสินค้าเกษตรทั่วโลก

ทั้งนี้ รัฐบาลจะมุ่งสนับสนุนนโยบายการส่งออกสินค้าเกษตรที่มีเสถียรภาพ เพื่อให้สามารถรับประกันได้ว่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์จะไม่ถูกจำกัดการส่งออกด้วยข้อจำกัดในการส่งออกใดๆ เช่น มาตรการกำหนดราคานำเข้าขั้นต่ำ ภาษีส่งออก การห้ามการส่งออก และข้อจำกัดด้านโควตาส่งออก โดยในปัจจุบันนี้สินค้าเกษตรมีสัดส่วนมากกว่า 10% ของสินค้าส่งออกทั้งหมด

รัฐบาลอินเดียและรัฐบาลอิหร่านได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (a memorandum of understanding; MoU) เกี่ยวกับการที่ฝ่ายอินเดียจะยอมรับการชำระเงินในรูปแบบของเงินรูปี ซึ่งการลงนามดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ทางการสหรัฐฯได้อนุโลมให้อินเดียสามารถนำเข้าน้ำมันดิบจากประเทศอิหร่านได้ในปริมาณที่จำกัดในช่วงเวลาที่มีการลงโทษ (Sanctions) ประเทศอิหร่านซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทน้ำมันจะรายงานการชำระเงินให้แก่ประเทศอิหร่านผ่านทางบัญชีธนาคาร UCO Bank ของบริษัทน้ำมันของอิหร่าน (the National Iranian Oil Co.) ซึ่งเงินจำนวนนี้จะถูกนำไปใช้สำหรับการชำระค่าสินค้าที่นำเข้าจากประเทศอินเดีย ซึ่งในปัจจุบันนี้ประเทศอิหร่านถือเป็นผู้นำเข้าข้าวบาสมัตราขายใหญ่ของอินเดีย

ก่อนหน้านี้ ประเทศอินเดียทำการค้ากับประเทศอิหร่านโดยใช้สกุลเงินรูปีนับตั้งแต่ปี 2015 และในปัจจุบันนี้ประเทศอินเดียอยู่ในภาวะขาดดุลการค้ากับอิหร่านประมาณ 8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เนื่องจากอินเดียต้องนำเข้าน้ำมันจำนวนมากจากอิหร่าน ขณะที่สินค้าเกษตรของอินเดียมีมูลค่าประมาณ 2.6 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเท่ากับครึ่งหนึ่งของมูลค่าส่งออกสินค้าของอินเดียไปยังประเทศอิหร่าน

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 2 หลังจากที่ราคาขยับสูงขึ้น 4 สัปดาห์ติดต่อกันในช่วงก่อนหน้านี้ เนื่องจากค่าเงินรูปีอ่อนค่าลงประกอบกับคำสั่งซื้อข้าวในช่วงนี้ค่อนข้างชะลอตัวลง โดยข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ 364-368 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลง 2 เหรียญสหรัฐฯ จากราคาที่ 366-370 เหรียญสหรัฐฯต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าเงินรูปีอ่อนค่าลงประมาณ 1% ถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลคือช่วยเพิ่มส่วนต่างของราคาให้แก่ผู้ส่งออก

นอกจากนี้ ผู้ส่งออกยังได้รับผลดีจากนโยบายของรัฐบาลที่ได้ออกมาตรการกระตุ้นการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมัติโดยการให้เงินอุดหนุนแก่ผู้ส่งออกในอัตรา 5% ของมูลค่าส่งออก ทำให้ผู้ส่งออกสามารถปรับลดราคาส่งออกลงได้เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อข้าวจากต่างประเทศมากขึ้น หลังจากที่ในปีนี้ผู้ส่งออกได้รับผลกระทบจากนโยบายปรับขึ้นราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำของรัฐบาลทำให้ผู้ส่งออกต้องหาซื้อข้าวในราคาที่แพงขึ้นเพื่อที่จะส่งออกประกอบกับประเทศบังคลาเทศลดการนำเข้าข้าวในปีนี้อาจเนื่องจากผลผลิตข้าวในประเทศเพิ่มขึ้น

กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูหนาว หรือ Rabi rice (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) ในปีการผลิต 2018/19 มีการเพาะปลูกไปแล้วประมาณ 4.74 ล้านไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561) ลดลงประมาณ 36% เมื่อเทียบกับ 7.45 ล้านไร่ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (2017/18) เนื่องจากในปีนี้มีปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาในช่วงฤดูมรสุม (มิถุนายน-กันยายน) ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายผลผลิตข้าวในปีการผลิต 2018/19 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ทั้งในฤดู Kharif และ Rabi รวมกันไว้ที่ประมาณ 113 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 111 ล้านตันในปี 2017/18 ขณะที่รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายผลผลิตธัญพืชทั้งหมดไว้ที่ประมาณ 283.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ตั้งไว้ที่ 273 ล้านตัน

ขณะที่องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) และหน่วยงานของรัฐบาลสามารถจัดหาข้าวในฤดู Kharif ปีการผลิต 2018/19 (1 ตุลาคม 2018-30 กันยายน 2019) ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน ได้แล้วประมาณ 18.75 ล้านตัน โดยส่วนใหญ่จัดหาได้จากแคว้น Punjab และ Haryana ซึ่งจัดหาได้แล้วประมาณ 11.318 และ 3.91 ล้านตันตามลำดับ โดยในปีการผลิต 2018/19 นี้ รัฐบาลตั้งเป้าหมายจัดหาข้าวจำนวน 37 ล้านตัน ลดลงจากปีการผลิต 2017/18 (1 ตุลาคม 2017-30 กันยายน 2018) ที่จัดหาได้ประมาณ 38.184 ล้านตัน (มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 37.5 ล้านตัน)

ทั้งนี้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา รัฐบาลได้ปรับราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) ปีการผลิต 2018/19 สำหรับข้าวเกรดธรรมดา (common-grade paddy) ขึ้นมาที่ 1,750 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 254 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 13% จากปีที่แล้วว่าที่ 1,550 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม) และสำหรับข้าวเกรดดี (Grade A paddy) ปรับขึ้นมาที่ 1,770 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 257 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 11% จากปีที่แล้วว่าที่ 1,590 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม)

กระทรวงทรัพยากรน้ำ (the Ministry of Water Resources) รายงานว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในอ่างเก็บน้ำหลักทั่วประเทศ 91 แห่ง ณ วันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำกักเก็บประมาณ 94.99 พันล้านลูกบาศก์เมตร ลดลงประมาณ 2% เมื่อเทียบกับจำนวน 96.97 พันล้านลูกบาศก์เมตร ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และลดลงประมาณ 3.87% เมื่อเทียบกับจำนวน 98.82 พันล้านลูกบาศก์เมตรเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า โดยปริมาณน้ำที่กักเก็บในขณะนี้ คิดเป็นประมาณ 59% ของความจุของอ่างเก็บน้ำ ซึ่งสามารถกักเก็บน้ำได้เต็มที่ประมาณ 161.993 พันล้านลูกบาศก์เมตร

ที่มา Oryza.com

## สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน-4 ธันวาคม 2561 มีการนำเข้าข้าว 324,529 ตัน ลดลงประมาณ 2.01% เมื่อเทียบกับจำนวน 331,178 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 32,105 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 37.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 23,418 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 292,424 ตัน ลดลงประมาณ 4.98% เมื่อเทียบกับจำนวน 307,761 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม 2561 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 29,018 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-4 ธันวาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 61,264 ตัน ฝรั่งเศส 44,980 ตัน เนเธอร์แลนด์ 36,824 ตัน โปแลนด์ 26,079 ตัน อิตาลี 25,430 ตัน สเปน 23,428 ตัน โปรตุเกส 21,025 ตัน เยอรมนี 19,433 ตัน เบลเยียม 16,157 ตัน สาธารณรัฐเชค 13,136 ตัน บัลแกเรีย 8,102 ตัน สวีเดน 6,110 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 4 ธันวาคม 2561 มีการส่งออก 55,729 ตัน ลดลง 40.15% เมื่อเทียบกับจำนวน 93,116 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 45,249 ตัน ลดลงประมาณ 45.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 82,637 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 10,480 ตันเพิ่มขึ้นประมาณ 0.003% เมื่อเทียบกับจำนวน 10,479 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 4 ธันวาคม 2561 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 5,347 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-4 ธันวาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 27,187 ตัน โปรตุเกส 11,220 ตัน สเปน 7,086 ตัน กรีซ 3,691 ตัน บัลแกเรีย 1,628 ตัน โปแลนด์ 1,068 ตัน เนเธอร์แลนด์ 779 ตัน โรมานี 637 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น



ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าว ประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมาเนีย 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

### **อุรุกวัย**

สำนักงานส่งเสริมการค้า (the Uruguay XXI (National Customs Administration) รายงานว่า ในช่วง 11 เดือนของปีนี้ (มกราคม-พฤศจิกายน) อุรุกวัยส่งออกข้าวแล้วประมาณ 756,563 ตัน มูลค่าประมาณ 359 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยชนิดข้าวที่ส่งออกในช่วง 11 เดือน ประกอบด้วยข้าวเปลือก 47,587 ตัน ข้าวกล้อง 89,596 ตัน ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (semi-milled/wholly-milled rice) 556,050 ตัน และข้าวหัก 63,339 ตัน

โดยในช่วง 11 เดือน ประเทศอิตาลีเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุด มีจำนวน 187,920 ตัน ตามด้วยประเทศเปรูจำนวน 167,864 ตัน ประเทศบราซิล 71,833 ตัน เม็กซิโก 70,967 ตัน เวเนซุเอลา 56,274 ตัน และเชียร์ราลี โอน 40,775 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

